



บทความวิชาการเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวพีพรรณ จันทิ่ง

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สศก. หรือ คปภ. ผลักดันประกันภัยภาคการเกษตร

ทดสอบนำเทคโนโลยีดาวเทียม ตรวจสอบพื้นที่อุทกภัย ประเมินแบบจำลองแม่นยำ ให้แก่เกษตรกร

ออกอากาศ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. หรือ คปภ. ผลักดันประกันภัยภาคการเกษตร ทดสอบนำเทคโนโลยีดาวเทียม ตรวจสอบพื้นที่อุทกภัย ประเมินแบบจำลองแม่นยำ ให้แก่เกษตรกร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ.พร้อมคณะเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุม 207 สำนักงาน คปภ. ซึ่ง สศก. และ คปภ. ได้ขับเคลื่อนงานประกันภัยภาคการเกษตรภายใต้ MOU ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันภัยการเกษตร และ MOU ความร่วมมือ 4 ฝ่าย ได้แก่ คปภ. สศก. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) โดยขับเคลื่อนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สศก. และ คปภ. มีการดำเนินการร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการประกันภัย การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายย่อยในโครงการคุ้มครองอุบัติเหตุเซฟเกษตรอาสา และปีใหม่ที่ชาวไทยปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร

ในการหารือดังกล่าว ได้มีการหยิบยกประเด็นพัฒนาความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงการประกันภัยภาคการเกษตรภายใต้โครงการของรัฐบาล ได้แก่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกันภัยภาคการเกษตร ซึ่งได้มีการนำข้อมูลดาวเทียม โดยนำเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics: GI) มาใช้ในการประเมินความเสียหายในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินสินไหมทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองเกษตรกรได้ตรงตามลักษณะปัญหาของพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นการประกันภัยแบบเฉพาะเจาะจงภัยธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง โดยมีการกำหนดค่าสินไหมทดแทน และเบี้ยประกันภัย ซึ่ง สศก. พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องแก่ คปภ. ในการพัฒนาประกันภัยภาคการเกษตร ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงกำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ที่มีคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ) เป็นประธาน และมี สศก. และ สทอภ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมๆ ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics: GI) โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ทั้งในระบบ Optical Sensor และ Synthetic Aperture Radar (SAR) Sensor มาใช้ในการตรวจจับพื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างเกิดภัย มีการวิเคราะห์จำนวนวันที่น้ำท่วมขัง ร่วมกับข้อมูลรายแปลงของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเบื้องต้นได้มีการทดสอบพื้นที่น้ำร่องของตำบล บ้านหลุม อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อประเมินแบบจำลองให้มีความถูกต้องและแม่นยำ พร้อมวางแผนขยายผลด้วยการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป

“แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านประกันภัยภาคเกษตรของไทยในอนาคต ซึ่ง สศก. และ คปภ. จะเดินหน้าหารูปแบบการประกันภัยทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรตลอดจนพัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความเสียหายทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การประกันภัยเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำการเกษตร และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยต่อไป” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,196 บาท สัปดาห์ก่อน 15,152 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,822 บาท สัปดาห์ก่อน 9,037 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.60 บาท สัปดาห์ก่อน 8.63 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.51 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.14 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.48 บาท สัปดาห์ก่อน 36.88 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.96 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1.80 บาท สัปดาห์ก่อน 1.79 บาท

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.68 บาท สัปดาห์ก่อน 5.69 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,074 บาท สัปดาห์ก่อน 2,232 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,471 บาท สัปดาห์ก่อน 1,647 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 955 บาท สัปดาห์ก่อน 973 บาท

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.67 บาท สัปดาห์ก่อน 13.55 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.75 บาท สัปดาห์ก่อน 15.29 บาท

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.49 บาท สัปดาห์ก่อน 68.57 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.13 บาท สัปดาห์ก่อน 30.64 บาท

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.15 บาท สัปดาห์ก่อน 29.71 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.26 บาท สัปดาห์ก่อน 61.00 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.01 บาท สัปดาห์ก่อน 72.66 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.07 บาท สัปดาห์ก่อน 41.12 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 355 บาท สัปดาห์ก่อน 357 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 419 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.09 บาท สัปดาห์ก่อน 67.70 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.79 บาท สัปดาห์ก่อน 56.94 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาตูกบึกก้อย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.26 บาท สัปดาห์ก่อน 65.35 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.20 บาท สัปดาห์ก่อน 79.50 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 159.37 บาท สัปดาห์ก่อน 158.35 บาท

ปลาทู สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.26 บาท สัปดาห์ก่อน 73.07 บาท

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเป็ด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.00 บาท

ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. หรือ คปภ. ผลักดัน ประกันภัยภาคการเกษตร ทดสอบนำเทคโนโลยีดาวเทียม ตรวจจับพื้นที่อุทกภัย ประเมินแบบจำลองแม่นยำ ให้แก่ เกษตรกร และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกัน ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลาง ให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2561 2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook / Tiktok / X โดยพิมพ์หาชื่อ “เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน” เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างทันสมัยสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ